



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน โทร. ๔๓๑๔๗

ที่ อว ๘๓๔๒(๕)/ ๑๕๕๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เดชะพันธุ์)

สรุปเรื่อง-

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒,๖๔๖,๒๐๐ บาท ซึ่งคณะได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่าย วงเงิน ๒๒๐,๑๗๐ บาท เพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข ๑)

กฎระเบียบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง-

๑. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ กรณีมีความจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(๑) ต้องมิใช่การโอนจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไขตาม (๒) ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ

๒. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ข้อ ๒ ให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การงบประมาณ ข้อ ๒๗ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว หากส่วนงานใดได้ดำเนินการบริหารการเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีงบประมาณรายการดังกล่าวเหลือจ่าย ให้งบประมาณที่เหลือนั้นเป็นเงินสะสมของส่วนงานนั้น ๆ หากมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามรายการ และมีได้ก่อนนี้ ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณให้นำเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินงบประมาณรวมในส่วนกลางมหาวิทยาลัย และส่วนงานสามารถเสนอตั้งเป็นงบประมาณในปีถัดไปได้ โดยเสนอเหตุผลประกอบต่อสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา-

๑. เนื่องจากการขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ การขอใช้เงินเหลือจ่ายอยู่ในอำนาจของอธิการบดี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว

๒. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ส่วนงานจะสามารถใช้เงินเหลือจ่ายได้ ภายหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ของรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเหลือจ่ายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากเห็นชอบ กองแผนงานจะได้แจ้งคณะวินิจฉัยศิลป์ เพื่อทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

พิมพ์พร นัยสุวรรณ
(นางสาวพิมพ์พร นัยสุวรรณ)
พนักงานปฏิบัติงาน

๒๙ ก.ค. ๖๔

๒๙ ก.ค. ๖๔

คำสั่ง

อุษณิ ในแฉะ
๒๐
๓๐ ก.ค. ๖๔

๒๐

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิจิตรศิลป์ งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โทร. ๔ ๔๘๓๒

ที่ อว ๘๓๙๓(๑๒)/ ๑๑๕๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน(ครุภัณฑ์)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่คณะวิจิตรศิลป์ งบลงทุน(ครุภัณฑ์) โดยเบิกจ่ายจากแผนงานการเรียนการสอน งานจัดการศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ กิจกรรม(สงป.) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ เป็นวงเงิน ๒,๖๙๖,๒๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะวิจิตรศิลป์ได้ดำเนินการจัดจ้าง โดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding, วิธีเฉพาะเจาะจง) ตามข้อบังคับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ตามรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๖,๐๓๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสามสิบบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๐,๑๗๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ คณะวิจิตรศิลป์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๑๗๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำคณะฯ ซึ่งปัจจุบันงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ หมวดค่าสาธารณูปโภค มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามแนบเอกสารประกอบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ อัครวิญญ์ หวานจริง)

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

